

XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Phát huy sức mạnh chi bộ kiểu mẫu

(Tiếp theo trang 1)



Công trình phụ trợ nhà văn hóa thôn Thống Nhất, xã Hòa Bình (Vũ Thu) đang hoàn thiện phần xây thô.

nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề thảo luận, bàn bạc, đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện. Hiện nay, địa phương duy trì hiệu quả tổ tự quản thu gom rác thải; nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường khu dân cư, trồng cây xanh, chủ động phân loại rác thải tại nguồn và đóng góp xây dựng, nâng cấp các tuyến đường điện chiếu sáng trên địa bàn thôn góp phần xây dựng khu dân cư "sáng, xanh, sạch, đẹp".

Cũng như Chi bộ thôn Bắc Sơn, khi triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu, Chi bộ thôn Thống Nhất, xã Hòa Bình cũng lựa chọn những nội dung sát với thực tiễn địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Ông Bùi Đình Thới, Bí thư Chi bộ thôn Thống Nhất cho biết: Nhiều năm nay, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn có nguyện vọng nâng cấp nhà văn hóa để phục vụ các hoạt động chung của thôn. Vì vậy, Chi bộ đã thống nhất đưa nội dung này vào kế hoạch xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong năm nay để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay, chúng tôi đã huy động được gần 100 triệu đồng để xây dựng công trình phụ trợ nhà văn hóa. Hiện công trình đã hoàn thiện phần xây thô và phần đầu đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất để phục vụ nhu cầu sinh hoạt chung của nhân dân trong thôn. Ngoài ra, nhân dân trong thôn còn đóng góp trên 80 triệu đồng để mở rộng và cứng hóa con đường ra miếu Đông; nâng cấp khu vực sân miếu Đông với kinh phí trên 40 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Ngoài thực hiện tốt các nội dung trọng tâm đảng kỳ, Chi bộ còn duy trì tốt nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đến nay, Chi bộ có 95% đảng viên đã cài đặt, sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử". Nhân dân trong thôn rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chi bộ.

Nâng cao chất lượng mô hình

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình: Việc xây dựng chi

bộ kiểu mẫu đã lan tỏa và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên trong xã. Nếu như năm 2023, trong xã có 5 chi bộ đảng kỳ xây dựng chi bộ kiểu mẫu thì năm 2024 có 7 chi bộ đảng kỳ, trong đó có Chi bộ thôn Thống Nhất được huyện lựa chọn xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu; phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay, qua quá trình theo dõi, đánh giá, chi bộ đã tổ chức triển khai thực hiện rất tốt các nội dung trọng tâm đảng kỳ; chất lượng sinh hoạt cũng được nâng lên rõ rệt; các nội dung đảng kỳ xây dựng chi bộ kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả và có kết quả, sản phẩm cụ thể góp phần cùng địa phương hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của năm.

Bà Phạm Thị Thanh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tự

Tân cho biết: Năm 2024, xã có 2 chi bộ được lựa chọn xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Để việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu đạt chất lượng, Đảng ủy đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, đồng thuận cùng với tổ chức đảng xây dựng chi bộ kiểu mẫu; tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên, chi ủy, bí thư chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Theo bà Phạm Thị Hồng Nhung, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy: Năm 2024, huyện Vũ Thư có 83 chi bộ được lựa chọn xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Qua bước đầu thẩm định, phần lớn các chi bộ đều hoàn thành tốt các nội dung trọng tâm tiêu chí. Thông qua việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đã góp phần nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết lãnh đạo, năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đối mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao; nội dung sinh hoạt chi bộ được bí thư, chi ủy chi bộ chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; số lượng ý kiến của đảng viên phát biểu tại các kỳ sinh hoạt nhiều hơn; các đảng viên cũng tích cực sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử". Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Để việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu tiếp tục đi vào thực chất, hiệu quả, năm 2025, Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ thực hiện đảng kỳ và công sở đảng kỳ nội dung kiểu mẫu trên tinh thần sát thực tiễn cơ sở, phát huy được lợi thế của chi bộ để thực hiện, để nhận được nâng lên rõ rệt; các nội dung đảng kỳ xây dựng chi bộ kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả và có kết quả, sản phẩm cụ thể góp phần cùng địa phương hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của năm.

Bà Phạm Thị Thanh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tự

Khơi gợi, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật cho học sinh

Các môn học như Âm nhạc, Mỹ thuật không chỉ có vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh nâng cao kiến thức văn hóa, mà còn tạo điều kiện để các em bộc lộ, phát triển năng khiếu và hình thành nhân cách. Do đó, nhiều giáo viên trên địa bàn tỉnh đã thực hiện những cách làm sáng tạo để nâng cao hiệu quả dạy và học các môn này.

Trong tiết học âm nhạc "Tập kèn phím - Đàn gà con" tại Trường Tiểu học Vũ Đông (thành phố Thái Bình), các em học sinh lớp 5 có thêm kỹ năng chơi nhạc cụ, tự học, tự nghiên cứu, học tập làm việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp. Trong khi đó, giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn học sinh. Cô giáo Trần Thị Huệ, môn Âm nhạc, Trường Tiểu học Vũ Đông cho biết: Để những tiết học âm nhạc đạt hiệu quả, tôi chia nhỏ kiến thức thành từng phần, kết hợp với các buổi thuyết trình, trò chơi âm nhạc nhằm tạo hứng thú cho học sinh. Với thời lượng một tiết/tuần, tôi sắp xếp xen kẽ luân phiên 3 phần môn: hát, nhạc lý - tập đọc nhạc và âm nhạc thường thức một cách linh hoạt để tránh cảm giác nhàm chán cho học sinh.

Việc lồng ghép dạy âm nhạc với các hoạt động cũng được nhiều giáo viên chú trọng, đồng thời, khai thác và sử dụng hiệu quả nhiều phương pháp dạy học âm nhạc: truyền khẩu, thuyết trình, thực hành nghệ thuật, dùng hình ảnh minh họa, đồ dùng trực quan. Cô giáo Nguyễn Thị Sen, môn Âm nhạc, Trường THCS Hợp Hưng (Đông Hưng) cho biết: Giáo dục âm nhạc trong nhà trường ngoài việc cung cấp cho học sinh kỹ năng sử dụng nhạc cụ còn giúp cho các em có khả năng được tham gia vào các hoạt động ca hát, làm quen với các tiết mục văn nghệ, tham gia vào các hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Tất cả những nhiệm vụ đó đều làm phong phú thêm đời sống tinh thần của các em, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những em có năng khiếu.

Bà Vũ Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh cho biết: Các kỹ học âm nhạc trong trường học đã phát hiện

ra nhiều em học sinh có năng khiếu, là nhân tố đặc biệt trong các cuộc thi do Trung tâm tổ chức: Tài năng nghệ thuật trẻ, em yêu làn điệu dân ca, liên hoan các nhóm nhảy... Nhiều em học sinh phổ thông đạt giải cao trong các cuộc thi này. Việc làm quen với các kiến thức liên môn văn hóa và các môn nghệ thuật giúp học sinh sẵn sàng cho những tình huống thực tế trong cuộc sống, giúp các em kết hợp hài hòa giữa đam mê cá nhân và học tập.

Tiết Mỹ thuật của cô giáo Phan Thị Kim Thủy, Trường Tiểu học và THCS Thủy Lương (Thái Thụy) đa dạng hóa hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho các em học sinh. Cô Thủy luôn thay đổi chủ đề để các em thỏa sức sáng tạo thể hiện ước mơ, sở thích, những thông điệp về bảo vệ môi trường... hoặc những điều các em yêu quý. Những giờ học như vậy luôn được học sinh thích thú và mong chờ. Cô Thủy cho biết: Qua những bức tranh, các em được thỏa sức sáng tạo, thể hiện cách nhìn của mình về cuộc sống. Từ những ý tưởng ban đầu của các em, tôi hướng dẫn, phát triển tư duy thêm cho các em, qua nhiều lần tư chỉnh sửa, các em đã có những bức tranh hoàn hảo. Nhiều em tham gia các cuộc thi vẽ trong nước, quốc tế, về gây quỹ từ thiện đạt

giải cao. Theo cô Thủy, mỗi nhà trường, mỗi giáo viên có phương pháp khác nhau trong giảng dạy môn nghệ thuật nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phải khơi gợi niềm đam mê cho các em, để hướng đến bồi dưỡng và phát triển những năng khiếu sẵn có của từng học sinh.

Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, các môn nghệ thuật như Mỹ thuật, Âm nhạc được đưa vào giảng dạy ở tất cả các bậc học, từ tiểu học đến THPT. Các môn này không chỉ giúp cho học sinh phát huy được sở trường, sở thích, năng khiếu của mình mà còn góp phần phát triển năng lực, tư duy của học sinh một cách toàn diện và đáp ứng yêu cầu của giai đoạn định hướng nghề nghiệp trong tương lai của các em. Tuy đã chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, trang thiết bị dạy học... nhưng không ít trường gặp khó khăn về cơ sở vật chất cũng như thiếu giáo viên dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật... Do đó, để bảo đảm cho việc dạy và học các môn nghệ thuật cần hơn nữa sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, các nhà trường để sớm có những giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất cũng như bố trí đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu dạy và học.

KUÂN PHƯƠNG



Học sinh Trường Tiểu học và THCS Thủy Lương (Thái Thụy) trình bày ý tưởng bức tranh do mình vẽ.

Tạo niềm tin cho người tiêu dùng từ chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (TPAT) không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh mà quan trọng hơn là để người dân được sử dụng nguồn thực phẩm chất lượng, an toàn, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.



Người tiêu dùng tìm hiểu thương hiệu nước mắm Tiên Châu.

Xây chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Xây dựng chuỗi cung ứng TPAT là một trong những nội dung quan trọng trong lộ trình hướng đến nền nông nghiệp sạch, an toàn. Chính vì vậy, cùng với việc đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, Thái Bình đang tích cực triển khai sản xuất liên kết theo chuỗi sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn để bảo đảm chất lượng

cho từng công đoạn, từ khâu sản xuất đến chế biến và tiêu thụ.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Chuỗi cung ứng TPAT là yêu cầu cấp thiết trong hoạt động sản xuất nông nghiệp hiện nay. Bởi chuỗi TPAT được kiểm soát chặt chẽ từ cung cấp đầu vào, sản xuất, tiêu thụ, cơ chế, chế biến và cung ứng sản phẩm cho

người tiêu dùng. Sản phẩm từ các mô hình chuỗi tiêu thụ trên thị trường được đưa vào trong chương trình lấy mẫu giám sát an toàn của cơ quan chức năng và thí điểm cấp giấy xác nhận sản phẩm đã được kiểm soát an toàn theo chuỗi. Qua đó kiểm soát chất lượng nông, lâm, thủy sản, ổn định đầu ra của các sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người tiêu dùng, đồng

thời góp phần thay đổi tư duy, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất. Việc xây dựng và xác nhận chuỗi cung ứng TPAT trên địa bàn tỉnh được triển khai từ năm 2016; đến nay toàn tỉnh đã xác nhận 23 chuỗi cung ứng TPAT.

Với mục tiêu xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng TPAT, huyện Thái Thụy đã chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công tác quản lý an toàn thực phẩm, chủ cơ sở, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm về sản xuất TPAT. Đồng thời, hỗ trợ, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức cách xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng các loại như gạo, rau, củ, quả, nước mắm... và chuỗi cửa hàng kinh doanh TPAT.

Toàn huyện đã xây dựng được 9 chuỗi cung ứng TPAT. Hơn 3 năm về trước, HTX Nông được Gotafarm, xã Thụy Văn (Thái Thụy) chuyên trồng được liệu và cung cấp nguyên liệu tươi cho các công ty. Với cách làm này, việc tiêu thụ tương đối thuận lợi song lợi nhuận thu về không cao. HTX đã tìm hiểu và đầu tư nhà xưởng, máy móc sản xuất được liệu theo chuỗi từ trồng, chế biến và tiêu thụ. Theo bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc HTX Nông được Gotafarm, lợi ích của việc tham gia chuỗi là có thể kiểm soát được chất

lượng sản phẩm bảo đảm an toàn, truy xuất được nguồn gốc, xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm. Qua đó, người tiêu dùng yên tâm, tin tưởng khi tiêu thụ sản phẩm, người sản xuất, kinh doanh cũng được bảo đảm đầu ra, sản xuất ổn định hơn, góp phần tăng giá trị sản phẩm. Nhờ đó mà hiện nay HTX chế biến 15 tấn được, có hệ thống 3.000 khách hàng và đại lý trên toàn quốc với 10 nhà vườn trong chuỗi cung ứng nguyên liệu sản xuất.

Ông Bùi Văn Khoái, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Chế biến thủy hải sản số 06, xã Nam Cường (Tiên Hải), thương hiệu nước mắm Tiên Châu cho biết: Từ khi tham gia chuỗi cung ứng TPAT (năm 2021), người tiêu dùng biết đến và tin tưởng sản phẩm nước mắm Tiên Châu nhiều hơn, vì vậy sản lượng tăng nhanh. Nếu như năm 2020 đạt sản lượng 20.000 lít thì đến năm 2024 đạt trên 50.000 lít. Cùng với đó, người tiêu dùng được sử dụng những sản phẩm chất lượng với chu trình khép kín, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả phù hợp.

Số lượng chuỗi càng khiếm tốn

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp ngày càng hội nhập sâu rộng vào thị trường khu vực và quốc tế, việc bảo đảm an toàn thực phẩm nông sản không chỉ tạo niềm tin của người tiêu dùng mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản trong nước với nông sản của nước ngoài ngay tại thị trường nội địa. Nông nghiệp luôn là thế mạnh của Thái Bình với cơ cấu GRDP năm 2024 khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 20,5%. Nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, với sự tham gia của các doanh nghiệp liên kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi giá trị được

hình thành và phát triển. Toàn tỉnh đã tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất trồng trọt quy mô lớn đạt 5.676ha, với trên 1.700 hộ nông dân tham gia tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất hàng hóa từ 2ha trở lên; 36 xã có vùng sản xuất được cấp giấy chứng nhận VietGAP với tổng diện tích 194.732ha; 39 vùng sản xuất trồng trọt cấp mã số vùng trồng với diện tích gần 545ha. Tuy nhiên, sản phẩm tham gia chuỗi TPAT vẫn còn khiếm tốn về số lượng cũng như chủng loại so với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Ông Đặng Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ và kinh doanh lúa gạo Bình Thanh (Kiến Xương) cho biết: Trong quá trình thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu sản phẩm gạo Chợ Gốc theo chuỗi, với vùng trồng 12ha. HTX liên kết, bao tiêu sản phẩm và cung cấp ra thị trường. Cuối năm 2023 đầu năm 2024 thu nhập bình quân trên đầu sào đạt 2,5 - 3 triệu đồng/vụ. Năm 2025, dự kiến thu nhập 3,5 - 4 triệu đồng/vụ. Tuy nhiên, HTX gặp khó khăn trong việc mở rộng vùng trồng sản xuất lúa hữu cơ theo chuỗi do phần lớn nông dân sử dụng nhiều phân bón, thuốc bảo vệ thực vật làm chi phí đầu vào tăng, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; thêm vào đó, phải áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất nên nhiều nông dân e ngại, khó có thể tự mình hoàn thành theo tiêu chuẩn.

Huyện Quỳnh Phụ hiện đang duy trì 3 chuỗi cung ứng TPAT. Tuy nhiên, theo ông Đỗ Tiến Công, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, số lượng này còn hạn chế bởi so với sản xuất tự do thì khi tham gia vào chuỗi

người dân phải thực hiện các quy trình sản xuất nghiêm ngặt từ khâu sản xuất, sơ chế, tiêu thụ... chỉ cần một "mắt xích" đứt gãy sẽ không thể hình thành chuỗi; sự liên kết giữa các khâu mới cung ứng, thu mua, xử lý... còn lỏng lẻo; nhất là so với vốn đầu tư để sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, chi phí bao bì, tem nhãn... thì giá bán các sản phẩm chưa được như mong muốn của người sản xuất. Vì vậy, chưa tạo được động lực thúc đẩy người dân cũng như các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng TPAT.

Bà Trần Thị Liên Hoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cho biết: Người tiêu dùng có quyền được tiếp cận nguồn thông tin chính xác, được công bố bởi các cơ quan chức năng nhằm tham khảo và đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất khi lựa chọn thực phẩm. Các sản phẩm nông, lâm, thủy sản được cấp giấy chứng nhận theo chuỗi không chỉ tạo độ tin cậy cho người tiêu dùng mà còn góp phần tạo thương hiệu cho mỗi sản phẩm; đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của người dân trong sản xuất và tiêu dùng sản phẩm an toàn. Vì vậy, trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, hình thành các chuỗi. Thường xuyên thực hiện giám sát, lấy mẫu đối với các sản phẩm được xác nhận. Tăng cường kiểm tra việc sử dụng logo sản phẩm chuỗi được xác nhận, xử lý nghiêm minh phát hiện các vi phạm về an toàn thực phẩm. Hoặc thu hồi xác nhận đối với các sản phẩm không đáp ứng các tiêu chí theo quy định, tạo lòng tin tiêu dùng với sản phẩm chuỗi.

MINH NGUYỄN